

## THÀNH PHỐ Doanh nghiệp ổn định sản xuất

Sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình đã ổn định sản xuất, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp tháng 1/2023 của thành phố tăng 3,05% so với cùng kỳ, đạt gần 3.630 tỷ đồng.



Đầy chuyển sản xuất, lắp ráp xe máy điện của Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

Ngày từ tháng 9 tháng Giêng, 100% doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động trở lại để kịp bắt nhịp với thị trường. Nhiều doanh nghiệp chia sẻ, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi tình hình thế giới diễn biến phức tạp nhưng ngay từ đầu năm các doanh nghiệp đều nỗ lực để hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chủ động xây dựng phương án kinh doanh, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FORTEX) - một trong những công ty sản xuất sợi PE, sợi cotton hàng đầu Việt Nam, 100% công nhân đã trở lại làm việc. Khi thể làm việc của cán bộ, công nhân viên rất sôi nổi và tự tin, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu

tăng trưởng trong năm 2023 mà lãnh đạo Công ty đã đề ra. Ông Trần Xuân Tiến, Phó Tổng giám đốc sản xuất Công ty cho biết: Năm 2022, doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do kinh tế toàn cầu suy thoái và biến động Trung Quốc áp dụng chính sách Zero - Covid. 50% dây chuyền dừng hoạt động, hàng tồn kho chiếm 30%. Nhưng ngay từ đầu năm 2023, Trung Quốc đã hủy bỏ chính sách Zero - Covid, đây sẽ là cơ hội để lấy lại đà tăng trưởng. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, doanh nghiệp kỳ vọng thị trường Trung Quốc sẽ khởi sắc. Để ổn định sản xuất, kinh doanh, điều mà ban lãnh đạo Công ty quan tâm nhất là bảo đảm an toàn cho người lao động. Nhằm giữ vững nhịp sản xuất, kinh

doanh, công tác phòng, chống dịch bệnh đã được đặc biệt coi trọng, nhất là những ngày đầu tiên trở lại làm việc sau tết. Điều này không những mang lại sự an tâm cho người lao động mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng, giúp Công ty hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2023. Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết, chị Trần Thị Vui, phân xưởng OE chia sẻ: Bắt đầu đi làm lại từ ngày mùng 9 tết, tôi cũng như công nhân toàn Công ty mong muốn, kỳ vọng một năm mới nhiều thành công, việc làm ổn định, thu nhập được nâng cao. Tôi rất phấn khởi khi trong năm 2022 vẫn có công việc và thu nhập ổn định. Tôi mong muốn và tin rằng, trong năm 2023, Công ty tiếp tục phát triển và chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động. Ngay từ

đầu năm, tôi đã xác định cho mình tinh thần làm việc tích cực, chăm chỉ, qua đó góp sức vào sự phát triển của Công ty.

Ông Phạm Đình Phú, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành (khu công nghiệp Phúc Khánh) cho biết: Nhờ năm tình hình, động viên tinh thần công nhân lao động từ trước tết nên Công ty chủ động hơn trong việc giải quyết thiếu hụt nhân lực, lên kế hoạch sản xuất hợp lý. Lượng đơn hàng liên tục đổ về trong những ngày đầu năm 2023 đã và đang tạo động lực, khi thể mới giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường. Nhân hiệu xe máy điện Dibao bắt đầu vào thị trường từ giữa năm 2015, đến nay đã bao phủ trên thị trường cả nước. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay, Dibao đã xây dựng được 2 nhà máy sản xuất, lắp ráp xe máy điện trên diện tích hơn 3ha tại khu công nghiệp Phúc Khánh, tạo việc làm cho trên 100 lao động, với thu nhập từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng. Năm 2022, doanh thu sản xuất của Công ty tiếp tục tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, Công ty phấn đấu tăng mức doanh thu và lợi nhuận so với năm trước. Để chuẩn bị cho các đơn hàng, Công ty đã chuẩn bị sẵn nguồn lực cũng như điều chỉnh lại dây chuyền sản xuất và đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động nhằm sẵn sàng đáp ứng những đơn hàng có giá trị cao, thời gian giao hàng nhanh theo yêu cầu của đối tác.

Với những chính sách hỗ trợ của tỉnh, thành phố và nỗ lực vượt khó của từng doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Bình dần được khôi phục và duy trì ổn định. Các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực thực hiện chiến lược phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2023.

MINH NGUYỄN

## Vượt khó khăn, tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu gạo



Công nhân Công ty TNHH Hưng Cúc tập trung sản xuất ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Đó là chiến lược rõ ràng năm 2023 của Công ty TNHH Hưng Cúc nhằm duy trì sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen. Những container xuất khẩu gạo đầu tiên của năm mới đã lên đường là tín hiệu vui tiếp thêm động lực để doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hiện nay.

Nói về tình hình thị trường lúa gạo trong nước và thế giới những ngày đầu năm này, ông Hà Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hưng Cúc cho biết: Nhu cầu sử dụng gạo của các nước trên thế giới đang cao trong 3 tháng gần đây và có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Đây chính là cơ hội lớn để các doanh nghiệp chế biến thức gạo đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng có nhiều rào cản đặt ra cho doanh nghiệp, trong đó giá cả liên tục biến động và thị trường tiêu thụ rất khó khăn trong việc cân nhắc

kết đơn hàng với đối tác. Bản thân đồng USD cũng đang có giá trị yếu nên nếu không tính toán, đảm bảo giá xuất khẩu chặt chẽ sẽ dễ dẫn tới không có lãi. Giá cả không ổn định, lãi suất vay ngân hàng cao gây khó cho việc thu mua nguyên liệu. Dù nhu cầu thị trường cao song doanh nghiệp lại khó tận dụng vì nguồn cung nguyên liệu tại chỗ vừa thiếu về sản lượng vừa chưa đáp ứng được về chất lượng. Đứng trước những cơ hội và thách thức đó, Công ty TNHH Hưng Cúc nhanh chóng có giải pháp để thích ứng. Công ty đã tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp nhà xưởng và hệ thống máy xay xát chế biến lúa gạo. Dàn máy xay xát của Công ty đạt công suất 12 tấn gạo/ giờ, năng lực sản xuất đạt 100.000 tấn gạo/năm; máy sấy khô thóc có công suất 80 tấn/ngày. Phần lớn các công đoạn chế biến đều do máy móc tự động hóa, hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Nguyên liệu, bao bì đóng gói sản phẩm của Công ty cũng bảo

đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường và tất cả sản phẩm đều được cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng, nhất là về nguồn gốc xuất xứ. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp Công ty TNHH Hưng Cúc củng cố niềm tin cho khách hàng, đối tác trong nước và đủ điều kiện, cơ sở pháp lý để xuất khẩu gạo ra thị trường các nước trên thế giới.

Đưa chúng tôi đi thăm xưởng sản xuất, Phó Giám đốc Công ty Hà Mạnh Hùng cho biết: Từ ngày mùng 6 tết đến nay, chúng tôi tập trung cao độ cho sản xuất để bảo đảm đủ sản lượng đơn hàng xuất khẩu đầu tiên năm Quý Mão với 10 container, 250 tấn gạo sang Đài Loan, giá trị 130.000 USD. Triển vọng năm mới này rất tươi sáng khi nhiều đối tác từ Trung Quốc, Đài Loan, Cộng hòa Séc... liên tục đề nghị ký kết đơn hàng xuất khẩu với sản lượng lớn. Mặc dù vậy, chúng tôi rất thận trọng lựa chọn đối tác và sản lượng cung ứng chỉ ở mức vừa phải, bởi doanh

ngiệp chưa tự chủ, chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.

Hiện nay, thóc cung cấp cho Công ty TNHH Hưng Cúc chế biến chủ yếu từ 3 nguồn gồm doanh nghiệp trực tiếp sản xuất; doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã và hộ nông dân sản xuất, bao tiêu; doanh nghiệp thu mua của nông dân miền Trung và miền Nam. Trong đó, nguồn nguyên liệu tại chỗ mới chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu chế biến, còn lại doanh nghiệp phải thu mua từ tỉnh ngoài vừa khó kiểm soát chất lượng, sản lượng vừa chịu chi phí vận chuyển giá cao. Đây cũng là lý do vì sao trong nhiều năm qua Công ty TNHH Hưng Cúc không thể tạo đột phá trong sản xuất, giá tăng sản lượng xuất khẩu gạo được, chưa phát huy tối đa năng lực sản xuất và giá trị đầu tư.

Đứng trước nhu cầu gạo tăng, để tận dụng được cơ hội xuất khẩu gạo, ngoài đầu tư nâng cấp máy móc, công nghệ chế biến, Công ty TNHH Hưng Cúc cũng tích cực làm việc với HTX SXKD DVNN ở các địa phương nhằm tạo vùng nguyên liệu trong vụ xuân 2023 và những vụ tiếp theo. Ông Hà Mạnh Hùng cho biết thêm: Mục tiêu của Công ty trong năm nay là giữ vững sản lượng tiêu thụ gạo trong nước, tăng xuất khẩu gạo từ 5.000 tấn/năm 2022 lên 10.000 tấn/năm 2023; doanh thu đạt khoảng 200 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với năm trước. Để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đó, đồng thời tạo cơ hội cho bà con nông dân nâng cao thu nhập từ thâm canh lúa, xây dựng thương hiệu gạo Thái Bình, chúng tôi rất mong tiến độ tích tụ ruộng đất, sản xuất cánh đồng lớn tại các địa phương trong tỉnh nhanh hơn. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các địa phương và ngành nông nghiệp có sự quản lý, quy hoạch tạo ra vùng sản xuất lớn gắn với bộ giống tốt đáp ứng đủ sản lượng và chất lượng cho doanh nghiệp thu mua chế biến.

KHÁC ĐUẦN

## Giảm thiểu chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng cũng để lại những tác động không nhỏ tới môi trường, tạo ra các chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa. Lượng rác được thu gom và xử lý triệt để chiếm tỷ lệ rất thấp so với lượng rác xả thải ra và tồn đọng trên đồng ruộng.



Xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) đặt các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại vùng chuyên canh rau màu.

Vùng chuyên canh rau màu xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) được xem là một trong những "vựa rau" của tỉnh với hệ số quay vòng đất từ 7 - 8 vụ/năm. Để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, người dân nơi đây đã sử dụng nilon, lưới đen từ nhựa để phủ mặt ruộng đất, phủ trên khung vòm nhằm hạn chế cỏ dại và tác động của thời tiết đối với sinh trưởng, phát triển

của cây rau. Ông Đỗ Công Chuẩn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để giảm thiểu việc sử dụng nilon, UBND xã đã tuyên truyền người dân sử dụng loại nilon có độ bền tốt, có thể sử dụng từ 2 - 3 năm mới cần thay thế. Với bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), xã xây dựng các bể chứa, hàng tháng giao cho các tổ thu gom, vận chuyển về bãi rác trung ương xã. UBND xã cũng ký hợp

đồng với công ty xử lý chất thải, cứ 3 tháng thu gom một lần. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức mít tinh tuyên truyền về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp tại Quỳnh Hải. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của người dân trong sản xuất nông nghiệp được

nâng lên. Nhiều người dân đã thay đổi tập quán canh tác, sử dụng các phế phẩm nông nghiệp như rơm rạ, trấu để phủ mặt ruộng nhằm hạn chế cỏ dại, giữ ẩm cho cây, cải tạo đất.

Theo bà Nguyễn Giang Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hàng năm, mỗi tỉnh thu về khoảng 50 - 100 tấn bao bì thuốc BVTV. Trong đó, mỗi héc-ta lúa, nông dân xả thải ra môi trường khoảng 1 - 1,5kg bao bì/vụ; còn trồng hoa màu, cây công nghiệp thì việc sử dụng thuốc BVTV gấp 2 - 3 lần trồng lúa. Nếu ở ngoài môi trường chất thải nhựa nilon khi đốt sẽ tạo ra khí thải chứa Dioxin và Furan, là những chất kích độc, tồn tại lâu dài trong môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Đặc biệt, ở những nơi chưa có bể thu gom chai lọ, bao bì phân bón và thuốc BVTV thì người dân bỏ lại góc ruộng, sau đó trôi nổi tự do ngoài môi trường.

Thái Bình là tỉnh nông nghiệp với khoảng 75.000ha lúa được gieo trồng mỗi vụ và gần 50.000ha gieo trồng rau màu các loại. Bình quân mỗi năm, nông dân đã sử dụng hàng trăm tấn thuốc BVTV. Để thực hiện những quy định về thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã tuyên truyền về sự nguy hại của các loại rác thải nông nghiệp đối với môi trường và con người, từ đó nâng cao ý thức cho nông dân trong việc thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp. Vận động người dân bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và góp phần bảo đảm

sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp thông qua hành động thu gom, phân loại và xử lý các loại rác thải trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Mô hình bể chứa rác thải tại một số cánh đồng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm xây dựng. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh đã đưa vào sử dụng hơn 4.500 bể chứa bao bì thuốc BVTV song nhiều địa phương trong tỉnh vẫn chưa có biện pháp thu gom triệt để gây ô nhiễm cho nguồn nước và môi trường sống.

Để giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp, theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân tham gia hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa; hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường. Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp xử lý, cải tạo môi trường, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và khuyến khích các cá nhân, tổ chức ưu tiên sử dụng vật tư đầu vào thân thiện với môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con nông dân cùng tham gia thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải từ nhựa trong sản xuất nông nghiệp.

LƯU NGÀN

### CHỐNG RÁC THẢI NHỰA BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC NHẤT

**Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi nilon khi mua sắm**

**Không dùng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa\***

**Bỏ thói quen ăn kẹo cao su vì kẹo cao su cũng là nhựa**

**Dùng chai, lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai, lọ nhựa**

**Không dùng đồ đựng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen**

**Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì**

\*Những mảnh nhựa kích thước <5mm, có thể mang theo hóa chất độc hại và mầm bệnh, làm suy yếu hệ miễn dịch đường ruột

<https://infographics.vn/>